

รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก  
โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๑-๑๒๘๐ / [www.denlek.com](http://www.denlek.com)



**คำสั่งนโยบาย**  
**ของ ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา**  
**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก**  
**แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก**  
**วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕**  
 \*\*\*\*\*

**ท่านประธานสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ที่เคารพ**

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ที่กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้าพเจ้า ร้อยตำรวจตรีสุวิชา เพียงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ขอเรียนว่านโยบาย การบริหารงานในระยะเวลา ๔ ปี ข้างหน้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาและ บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชน และองค์กรต่างๆ ในการจัดบริการ สาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติหรือกำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก

ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม ตามวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี มีการวางแผนการพัฒนาที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุดสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลเด่นเหล็ก จึงได้กำหนดนโยบายเป็นกรอบในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เด่นเหล็ก ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความใน มาตรา ๕๘/๕ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเด่น เหล็ก ดังนี้

**นโยบายหลัก ๙ ด้าน**

**๑. ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์**

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทย ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ดังนี้

๑.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชากับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และ พัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑.๒ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย

## ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงได้มาตรฐาน และการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ลำเหมือง ฝาย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประปา เป็นต้น ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งบูรณาการแก้ไขปัญหาถนนเข้าสู่พื้นที่ ทำการ เกษตรมีลักษณะแคบ เป็นหลุมเป็นบ่อ , ปัญหาน้ำไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง , ปัญหาไฟฟ้า สาธารณะภายในตำบลยังไม่ครอบคลุม , ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง , ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง

## ๓. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตำบลเด่นเหล็ก

## ๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เช่น จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน สนามเด็กเล่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงจรรยาบรรณท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกาย

## ๕. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันโรค ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนเพื่อสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื่อโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

## ๖. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

## ๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการสมัยใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

## ๘. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

โดยมุ่งเน้นสู่การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เกินความจำเป็น

## ๙. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหามาระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันเวลาที่

### ท่านประธานประธานสภาฯ

การดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น จะมุ่งมั่นดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเร็ว มีความถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดการบริหารงานและนโยบายที่กล่าวมา วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่บทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุดรธานี

ทั้งหมดกระผมจะเน้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาถูกจุด ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้นั้น กำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล และโดยเฉพาะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่เป็นพลังผลักดันการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไปสู่ความสำเร็จ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเด่นเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบยั่งยืนตลอดไป

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารอบต.เด่นเหล็ก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 18,747,200 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	13	3,775,700
ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	-	-
ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	17	1,763,000
ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	9	13,182,500
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-
ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	2	26,000
<b>รวม</b>	<b>41</b>	<b>18,747,200</b>

## รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เด่นเหล็ก มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาขวาง หมู่ที่ 6	40,300.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างลำเหมือง คสล.	ความกว้าง 0.40 ม. สูง 0.40 ม. ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
2	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	63,900.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างลำเหมือง คสล.	จุดที่ 1 ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.70 ม. ยาว 600 ม. จุดที่ 2 ความ กว้าง 0.70 ม. สูง 0.60 ม. ยาว 150ม.
3	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใหญ่ หมู่ที่ 3	148,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างลำเหมือง คสล.	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.70 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
4	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บึงผักข้าว หมู่ที่ 4	621,500.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 5 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.
5	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาค้อ หมู่ที่ 2	85,400.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างลำเหมือง คสล.	ความกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
6	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านโพน หมู่ที่ 5	149,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
7	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุข	โครงการก่อสร้างราง, ท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ 1	147,700.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างราง, ท่อ ระบายน้ำ	ความกว้าง 0.30 ม. สูง 0.50 ม. ยาว 120 ม.

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
8	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6	100,900.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อปรับปรุงถนน คสล.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.
9	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายมะขามเต่า หมู่ที่ 1	498,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.
10	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้ำ พวย - ดอนปากห้วยแค หมู่ที่ 2	453,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
11	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	476,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม.
12	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเดินมะขามเตี้ย หมู่ที่ 5	498,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.
13	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณสุขโรค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	485,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง , กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ความกว้าง 3 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม.

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
14	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่โรงเรียน	735,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนอาหาร เสริมนมแก่โรงเรียน	โรงเรียน 1 แห่ง
15	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)แก่โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	460,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนอาหาร เสริมนมแก่โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก 1 แห่ง
16	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	262,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
17	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	50,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานงานประเพณี ลอยกระทง	จำนวน 1 ครั้ง
18	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการร่วมกิจกรรมงาน พญาปาดเทศกาลหอม- กระเทียมและของดีอำเภอ น้ำปาด	100,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อร่วมกิจกรรมงาน พญาปาดและของดีของ อำเภอน้ำปาด	1. จัดรถขบวนแห่ 2. สนับสนุน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คนจำนวน 1 ครั้ง
19	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาห้าเสา (เบญจสัมพันธ์)	30,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างอำเภอน้ำปาด ท่าปลา ฟากท่า บ้านโคก เขื่อนสิริกิติ์	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง



ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
20	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภอ น้ำปาด	20,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสร้างความสามัคคี	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
21	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	25,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนการจัด งานประจำปีของ จังหวัด	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
22	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการจัดงานพญาปาด เทศกาลหอม- กระเทียมและของดีอำเภอ น้ำปาด	30,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนการจัด งานประจำปีของ อำเภอ น้ำปาด	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
23	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
24	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
25	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร 13 ตุลาคม	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัดเทศบาล, สำนักงาน ปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
26	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	3,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
27	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
28	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
29	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี	3,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในสัปดาห์วันพระ ราชสมภพ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
30	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน 1 แห่ง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
31	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	45,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย
32	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยผู้พิการ	120,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 3 ราย
33	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาค โลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วย ที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และ ผู้ด้อยโอกาส	20,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกิ่ง กาชาด อ.น้ำปาด	อุดหนุนกิ่งกาชาด อ.น้ำปาด
34	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	52,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	จำนวน 6 หมู่บ้าน
35	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,968,500.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ จำนวน 1,300 คน
36	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,650,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ จำนวน 300 คน
37	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	67,500.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 10 คน

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
38	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	81,500.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสมทบกองทุน สปสข.	จำนวน 1 ครั้ง
39	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการขอรับเงินอุดหนุน ในการจัดตั้งสถานที่ควบคุม เพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ระดับอำเภอ อำเภอน้ำปาด	200,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	อุดหนุน อ.น้ำปาด จำนวน 1 ครั้ง
40	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษา วินัยและความโปร่งใสในการ ทำงาน	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการ ทำงาน	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
41	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	โครงการสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุน อบต.น้ำไคร้	จำนวน 1 ครั้ง

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.เด่นเหล็ก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาขวาง หมู่ที่ 6	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0
2	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2	63,900.00	63,800.00	63,800.00	100
3	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาใหญ่ หมู่ที่ 3	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0
4	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะขามแตง หมู่ที่ 5	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0
5	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายนาค้อ หมู่ที่ 2	85,400.00	85,300.00	85,300.00	100
6	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3	476,000.00	476,000.00	476,000.00	0
7	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างราง ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1	147,700.00	147,700.00	147,700.00	0
8	ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภิบาล	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภูถ้ำเสือ หมู่ที่ 6	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
9	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0
10	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการอาหารกลางวัน	735,000.00	696,381.00	696,381.00	38,619.00
11	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	262,000.00	234,820.00	234,820.00	27,180.00
12	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0
13	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0
14	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0
15	ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ	โครงการการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระ บรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
16	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาค โลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยที่ยากไร้ ผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0
17	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้ง สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) ระดับอำเภอ อำเภอป่าตอง	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0
18	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,968,500.00	9,384,900.00	9,384,900.00	583,600.00
19	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,650,000.00	2,498,400.00	2,498,400.00	151,600.00
20	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0
21	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0
22	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0
23	ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยผู้พิการ	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
24	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การ รักษาวินัย ความโปร่งใสในการทำงาน	10,000.00	8,660.00	8,660.00	1,340.00
25	ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕  
 อบต.เด่นเหล็ก น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภค	65	35,082,200.00	13	3,775,700.00	8	1,944,100.00	8	1,944,100.00
2.ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการ ผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ	4	440,000.00	-	-				
3.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น และนันทนาการ	24	3,051,000.00	17	1,763,000	7	995,201.00	7	995,201.00
4.ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต	34	18,192,000.00	9	13,182,500	8	12,417,300.00	8	12,417,300.00
5.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	12	1,319,000.00	-	-				
6.ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน	6	1,106,000.00	2	26,000	2	24,660.00	2	24,660.00
<b>รวม</b>	<b>145</b>	<b>59,190,200.00</b>	<b>41</b>	<b>18,747,200</b>	<b>25</b>	<b>15,381,261.00</b>	<b>25</b>	<b>15,381,261.00</b>



## ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.เด่นเหล็ก ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

# ภาพกิจกรรม...

## โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน



### โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาเหล่าใหญ่

